



# จดหมายข่าวงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ร.ภ.ราชนครินทร์

หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ 6079 Facebook/งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์



นายอัครชัย เรืองวุฒิ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายพงศกร สวัสดิ์มาก อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพลพรรครักประชาธิปไตย นำนักศึกษาชมรมพลพรรครักประชาธิปไตยเข้าร่วมโครงการอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัด นครนายก เพื่อเป็นเครือข่ายรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายประภาส มาตะมัน หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา บรรยายหัวข้อ “งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา” โครงการ ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา



จัดทำหลักสูตรฐานการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ ด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น ด้านหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค ด้านเรียนรู้มารยาทและการใช้ชีวิตในสังคมให้มีความสุข ด้านหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และด้านความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย มีวิทยากร ดังนี้

1. อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. อาจารย์สิทธิโชค ลางคุลานนท์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
3. อาจารย์ธิดารัตน์ กันทิสสา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
4. อาจารย์ธนวัฒน์ น้อยไธสง โรงเรียนสาธิต
5. นายพงศกร สวัสดิ์มาก กองพัฒนานักศึกษา





มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ โดยองค์การบริหารนักศึกษา กำหนดจัดพิธีแห่ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ บางคล้า อย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ได้ตระหนักและภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ มหาวิทยาลัยของพ่อ สมกับคำ ว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ขอขอบคุณจากกาวาทีตย์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ลานโดม เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ การออกเสียงประชามติแก่ประชาชนในพื้นที่



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในพื้นที่อำเภอบางคล้า ตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ พื้นที่ตลาดบางคล้า อำเภอบางคล้า เพื่อสร้างความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยมีสถานีตำรวจภูธรบางคล้า อำนวยความสะดวกด้านจราจรเป็นอย่างดี

<b>เจ้าภาพ</b>	<b>งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์</b>	
<b>ที่ปรึกษา</b>	อาจารย์ธีรยุทธ อันทร์เขี้ยว	รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
	นายอัครชัย เรืองวุฒิ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
	นายประภาส มงตะมัน	หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
<b>บรรณาธิการ</b>	นายพงศ์กร สวัสดิ์ดีมาก	<b>ผู้ช่วยบรรณาธิการ</b> นางสาวอรรณพร คุณแก้ว